



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ แนวหน้า เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ป.ป.ส.เตรียมส่งมอบกัญชาแห้งของกลาง 700 กก. ภายในสัปดาห์หน้า และจะทยอยส่งเพิ่มอีก 300 กก. รวมเป็น 1,000 กิโลกรัม เพื่อจัดเตรียมทำน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา โดยได้เชิญทีมนายเดชาเข้ามาหารือการปรุงยาตำรับเดชาให้ได้ใกล้เคียงหรือนายเดชายอมรับได้ คาดผลิตจำนวน 1 แสนขวด รวมทั้งหารือข้อมูลผู้ป่วยในความดูแลของนายเดชากว่า 4 หมื่นคน และขอห้ามใช้และการจ่ายยาผู้ป่วย ซึ่งกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส.ไม่มียาฆ่าแมลงแต่ปนเปื้อนโลหะหนัก จะใช้วิธีสกัดเอาสารสกัดกัญชาออกจากสารแคดเมียม</p>
<p>ช่อง one ช่อง TNN, ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ หารือกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมคณะ และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิสุขภาพไทย และนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต เพื่อร่วมหารือการใช้น้ำมันกัญชาหลังจากนายเดชาผ่านการรับรองคุณสมบัติหอมพื้นบ้าน โดยหารือรายละเอียด 4 ประเด็น คือ 1.จำนวนผู้ป่วยในการดูแลของนายเดชาเพื่อจัดเตรียมรพ.ที่ใกล้เคียงในแต่ละจังหวัด 2.โรคหรืออาการป่วยที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันกัญชา เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการผู้ป่วยสอดคล้องกับการให้บริการของแพทย์ปัจจุบัน 3.กรรมวิธีการผลิตและการตรวจวิเคราะห์ 4.การกระจายผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชา</p>
<p>มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ Newtv.ช่อง one</p>	<p>-เสนอข่าว อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เกี่ยวกับการใช้ของกลางจากป.ป.ส.มาผลิตยาสูตรตำรับนายเดชา ว่า ตำรับยาที่ตนยื่นขอขึ้นทะเบียนจะนำเข้าไปประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ วันที่ 13 ส.ค.นี้ และแม้จะผ่านการรับรองเป็นหอมพื้นบ้านแล้ว แต่อาจจะไม่ได้ผลิตยาเนื่องจากตามกฎหมายต้องใช้กัญชาของกลางจาก ป.ป.ส.ซึ่งขึ้นตอนยุ่งยาก และต้องทำให้ปลอดภัยอันตราย จึงจะส่งตัวแทนมาช่วยแพทย์แผนไทยผลิตแทน โดยกัญชาของกลางจากป.ป.ส ล็อตแรกประมาณ ก.ย. น่าจะผลิตได้ 1 แสนขวด ที่ประชุมมีมติว่าจะมอบให้ 2.5 หมื่นขวด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่ให้การดูแลในพื้นที่ตน ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ไกลให้กระทรวงเป็นผู้ดูแล ขณะนี้ได้ส่งรายชื่อให้สธ. 2.9 หมื่นรายชื่อแล้ว คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จะส่งครบ 4 หมื่นรายชื่อ ทั้งนี้ สามารถใช้กัญชารักษากับทุกโรคต่างจากแพทย์ปัจจุบันที่รักษาเพียง 4 โรค เพราะฉะนั้น สธ.ต้องพิจารณาจากเคสผู้ป่วยที่รพ.จุฬาลงกรณ์นำไปวิจัยว่าสามารถรักษาโรคได้จริงและปลอดภัยจริง สรุปได้ว่าจะแจก โดยดูจากผลการวิจัยโดยมีแพทย์ปัจจุบันเป็นผู้ควบคุม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า คาดว่า วันที่ 11-12 ส.ค.นี้ กรมฯ จะได้รับมอบสารสกัดกัญชาจาก อภ. 600 ขวด โดยระหว่างนี้ได้ทำเรื่องขออนุญาตกับ อย. ในการครอบครองกัญชา เมื่อได้รับสารสกัดกัญชามาแล้วจะเร่งศึกษาวิจัยโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติในเรื่องของการฆ่าเซลล์มะเร็ง</p>
<p>อัมรินทร์ทีวี เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ที่รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี มีกรณีผู้ป่วยช็อคจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด เป็นหญิง อายุประมาณ 40 ปี โดยผู้ป่วยมีอาการเกร็งและซีมเศร้า ญาตินำน้ำมันกัญชามาให้ทดลองใช้ นายอุเทน หาแก้ว รอง นพ.สสจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ผู้ป่วยนำน้ำมันกัญชามาใช้เอง โดยมีผู้สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตซึ่งนำน้ำมันกัญชาไม่ได้มาตรฐาน หากใช้หดยไปมาก ๆ จะทำให้ไม่รู้สึกรู้ตัว โดยอุดรธานีมีรายงานผู้ป่วยจากการใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด 2-3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ที่สำคัญการใช้กัญชาทางการแพทย์จะต้องปรึกษาแพทย์ที่รักษาโรคประจำตัวผู้ป่วย และต้องเป็นน้ำมันกัญชาที่ได้มาตรฐาน โดยในวันที่ 26 ส.ค. นี้ รพ.สธ.จะเดินทางมาเปิดการอบรมแพทย์ที่รักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชา ที่รพ.ศ.อุดรธานี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรศึกษาวิจัยกัญชา โดยใช้งบประมาณปี 2563 เบื้องต้นจะวิจัยพันธุ์ที่เหมาะสม ตามขั้นตอนก่อนนำไปเพาะพันธุ์ ขยาย และส่งเสริมให้ปลูกต่อไป โดยกรมวิชาการเกษตรรายงานว่าในปี 2563 จะมีห้องแล็บวิจัยวิเคราะห์สายพันธุ์กัญชาโดยเฉพาะ เพื่อนำไปปลูกในโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการหาพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	-เสนอข่าว นายธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาม.วลัยลักษณ์ และกรรมการผู้มีอำนาจ บ.ซูปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จก. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์
<p data-bbox="97 277 277 450">ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐ มติชน สวท.,สำนักข่าวไทย ช่อง TNN, ThaiPBS</p> <p data-bbox="97 1016 277 1137">ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย</p> <p data-bbox="97 1384 277 1420">ผู้จัดการออนไลน์</p> <p data-bbox="97 1704 277 1877">ไทยรัฐ ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p data-bbox="336 232 580 268">รพ.สุรินทร์ขาดแคลนน้ำ</p> <p data-bbox="336 277 1528 539">-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีรพ.สุรินทร์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤต ต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียกผู้ตรวจราชการ สธ.เข้ามาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว และจะลงไปติดตามในวันที่ 11ส.ค. ได้กำชับให้รพ.ในสังกัดทั่วประเทศ ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง มีมาตรการบริหารจัดการน้ำ อาทิ แผนจัดหาและสำรองน้ำ มาตรการประหยัดน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการบริการประชาชน หากกรณีน้ำสำรองไม่เพียงพอ ให้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อขอรับการสนับสนุน</p> <p data-bbox="336 555 1528 1003">สำหรับ รพ.สุรินทร์ ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีภัยแล้ง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำประจำวัน มีมาตรการรองรับภัยแล้ง ดังนี้ 1.จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น เช่น ชุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งขอรับการสนับสนุนน้ำจากหน่วยงานอื่น 2.ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อลดการใช้น้ำ แต่ยังคงมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนน้ำ ใช้อุปกรณ์ เสื้อผ้าตัด ผ้าคลุมผ้าตัด ถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 3.มาตรการประหยัดน้ำ เช่น ปิดห้องน้ำ ห้องสุขา ที่ไม่จำเป็น ประกาศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการถึงมาตรการประหยัดน้ำ และยืนยันว่ารพ.สุรินทร์ยังให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขตามแผนที่วางไว้ และส่วนกลางให้การสนับสนุนช่วยเหลือตลอด ไม่กระทบกับผู้มารับบริการบริการแน่นอน โดยรพ.สุรินทร์มีความต้องการใช้น้ำ 800,000 -1,000,000 ลิตรต่อวัน มีระบบสำรองน้ำ 1.4 ล้านลิตร ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันละ 80,000 ลิตร ยังสามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการประหยัดน้ำ คาดว่า 2-3 วันนี้ ระบบประปาของจังหวัดจะสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ</p> <p data-bbox="336 1016 1528 1368">-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอน กับ นพ.สสจ. และผอ.รพ.ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุพรรณบุรี และสุรินทร์ โดยสถานพยาบาลในสังกัด สธ.ยังไม่ได้รับความเสียหาย เพราะมีการประเมินสถานการณ์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำสำรอง โดย จ.ชัยภูมิ หากภายในวันที่ 20 ส.ค. ยังไม่มีฝนตกลงมา อาจจะกระทบกับน้ำที่จะนำมาผลิตประปาส่งรพ.ได้ ทำให้เราสามารถวางแผนการบริหารจัดการได้ ส่วนที่รพ.สุรินทร์ นพ.สสจ.สุรินทร์ และผอ.รพ.สุรินทร์ รายงานว่ามีการประเมินสถานการณ์แล้ว แต่ผิดพลาดและเกิดวิกฤติเฉียบพลันทำให้ประสบปัญหาขณะนี้ได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้ให้ทุกรพ.ทำแผนการสำรองน้ำใช้ใหม่ให้สามารถใช้ได้ประมาณ 3 วัน รวมถึงสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลด้วย</p> <p data-bbox="336 1384 1528 1688">-เสนอข่าว นพ.ประวีณ ตันตพระภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวว่า จ.สุรินทร์ ประสบสถานการณ์ภัยแล้ง อ่างเก็บน้ำห้วยเสงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่นำมาทำน้ำประปาสดปริมาณลงมาก ทำให้การส่งน้ำประปามาที่รพ.ขาดแคลน น้ำประปาวันที่ 5-6 ส.ค. มีสีขุ่น ทำใ้วันที่ 5-6 ส.ค. รพ.ต้องใช้น้ำสำรองที่เก็บไว้ 1.4 ล้านลิตร ซึ่งใช้ได้เพียงวันครึ่ง ขณะนี้ได้ออกมาตรการระยะสั้น ลดการใช้น้ำให้เหลือ 5 แสนลิตรต่อวัน และขอให้หน่วยราชการและเอกชนดูน้ำจากการประปาสุรินทร์ ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้รพ.ได้ประมาณวันละ 4-5 แสนลิตร ระยะกลางได้เจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ ได้ 1 แสนลิตรต่อวัน และคาดว่าจะเจาะเพิ่มอีก 7 บ่อ ซึ่งจะใช้ในส่วนอื่น เช่น ชักล้าง ยืนยันสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว และในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมาก ๆ ไม่มีภาวะติดเชื้อแม้แต่รายเดียว</p> <p data-bbox="336 1704 1528 1778">-เสนอข่าว นพ.เจลีศว สัตตมัย รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาการขาดน้ำ แต่ในส่วนของน้ำดื่มยังคงมีปัญหา</p> <p data-bbox="336 1794 1528 2056">-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้ง น้ำน้อย มีโอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่กระจายได้เร็ว ดังนั้น ขอให้สถานพยาบาลเข้มงวดเรื่องความสะอาดของภาชนะที่เก็บสำรองน้ำ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่าง ๆ ต้องเติมคลอรีนเพิ่มขึ้น 0.5 ppm. โดยเฉพาะน้ำบาดาล ที่สำคัญ ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้านสุขอนามัย คือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์โรคที่มากับภัยแล้ง เช่น อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง ท้องเสีย ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปกติ ในวันที่ 11 ส.ค. กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยลงไปที่รพ.สุรินทร์ เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการจัดการน้ำที่มีคุณภาพ</p>
มติชน	<p data-bbox="336 2069 655 2105">ตรวจสอบทุจริต รพ.กมลาลัย</p> <p data-bbox="336 2114 1528 2150">-เสนอข่าว นายทองสุข ฌ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ท.เขต 4 เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ตรวจสอบหลังผอ.รพ.เข้าแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รพ.ยกยอกเงิน เบื้องต้นพบว่ามีความผิดปกติตั้งแต่ปี 2557-2560 รวม 5 ล้านบาท พบผู้กระทำความผิดคนเดียว คือเจ้าหน้าที่จัดเก็บใบเสร็จการจ่ายยาของรพ.ได้ปลอมแปลงใบเสร็จเพื่อยกยอกเงินส่วนต่าง ทั้งนี้ ป.ป.ท.เขต 4 ได้รับสำนวนการสอบสวนรวมทั้งหลักฐาน และเสนอเรื่องไปยังบอร์ดผู้บริหารในวันที่ 13 ส.ค.นี้ โดยจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนเสนออัยการต่อไป ส่วนกรณีพบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ.กมลลาไสย นำไปสู่ปัญหาการสั่งซื้อยาไม่ได้และจ่ายยาให้ผู้ป่วยไม่ครบ อนุกรรมการจะมีการสืบสวนข้อเท็จจริง หากตรวจสอบแล้วไม่พบความเชื่อมโยงกันกับการยกยอกเงิน จะมีการแยกการตรวจสอบเป็นอีก 1 คดี และหากพบมีการกระทำความผิดจะถูกเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกัน</p>
มติชนออนไลน์	<p>จับแพทย์เถื่อนในโรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงการจับกุมแพทย์เถื่อนประจำห้องพยาบาลของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่า ต้องดำเนินคดี เอาโทษทางอาญา ส่วนผู้ว่าจ้างอาจต้องเอาผิดด้วย ทั้งนี้ สสจ.ควรสุ่มตรวจแพทย์ปลอม พยาบาลปลอม ประจำห้องพยาบาลตามโรงงาน</p> <p>ด้าน นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า การปลอมเป็นแพทย์เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ การจ้างแพทย์ไปประจำสถานประกอบการ ควรตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์แพทยสภา</p>
ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์	<p>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 5 ส.ค. มีวาระการพิจารณาแก้ปัญหาวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขาดแคลน โดย นพ.รัฐพล เตริยมิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้จัดหาแล้ว 4 แสนโดส จากทั้งหมด 8 แสนโดส</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติให้กับเด็กกลุ่มเดิมก่อน เพื่อให้ได้ครบ 2 เข็ม เนื่องจากประสิทธิภาพของวัคซีนเอชพีวีจะให้ผลดี อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังต้องหารืออีกครั้ง รวมทั้งปัญหาวัคซีนที่ไม่สามารถจัดหาได้ครบตามกำหนด เนื่องจากมีเหตุวัคซีนขาดแคลนทั่วโลก ได้มอบให้กรมควบคุมโรคไปดำเนินการต่อ</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ราคาขาย รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลราคาซื้อและขายยาของแต่ละรพ.เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กรม www.dit.go.th และกำลังจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ดส่งให้รพ.เอกชนแต่ละแห่งจัดแสดงไว้ในที่เปิดเผย เพื่อให้ผู้ใช้บริการสแกนตรวจสอบราคาได้วันที่ 16 ส.ค.เป็นต้นไป ส่วนราคาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ อยู่ระหว่างการหารือของเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์แต่ละรายการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 1 เดือน</p>
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ข่าวสด	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ระงับร่างพ.ร.บ.ทุกฉบับที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข หรือกำลังจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาสารเคมี วัตถุอันตราย โดยเฉพาะสารพาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส และพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อนำมาทบทวนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. นี้ ส่วนผู้ประกอบการนำเข้าที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วจะไม่ได้รับการต่ออีก การพิจารณาทั้งหมดนี้จะประสานกับสธ. ขั้วเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้น สธ.ยืนยันไม่ให้ใช้สารทั้ง 3 ชนิด และเมื่อยกเลิกไปแล้วต้องมีสารชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่ามาทดแทน</p>
มติชน	<p>ความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ</p> <p>-เสนอข่าว ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีลงนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บ.ปตท. จก. (มหาชน) และองค์การเภสัชกรรม ณ พระตำหนักจักรีรังกษ จ.ปทุมธานี โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชีววัตถุตัวแรกคือ Trastuzumab เป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านม</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์คุณ	<p>ออกกำลังกายระหว่างประชุม</p> <p>-กล่าวถึงการออกกำลังกายระหว่างการประชุม ว่า ที่ผ่านมา สธ.พยายามส่งเสริมและทำให้เป็นตัวอย่าง เช่น ระหว่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
หมอบอก	การประชุมผู้บริหารกระทรวง และยังนำไปเผยแพร่ต่อในที่ประชุมองค์การอนามัยโลกซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นพ.วิฑูรย์ อนันกุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ระบุว่า การนั่งประชุมนาน ๆ ทำให้เกิดปัญหาการไหลเวียนของเลือดไม่ดี เกิดลิ่มเลือดอุดตัน รวมทั้งทำให้เกิดความเครียด ส่งผลให้กล้ามเนื้ออวัยวะต่าง ๆ ตึง เกร็งตัว ปวดเมื่อย และบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อได้ จึงมีคำแนะนำให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ระหว่างการประชุม และไม่ควรลุกอย่างรวดเร็ว เพราะอาจจะทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว เกิดภาวะวูบหรืออ่อนแรงได้ ควรออกกำลังกายระหว่างการประชุมทุก 2 ชั่วโมง โดยท่าที่เหมาะสมจะเป็นลักษณะการยืดเหยียด ขยับแขน ขา บ่าไหล่
77 ข่าวเด็ด สำนักข่าวไทย	ศูนย์ต้นแบบขยะติดเชื้อ -เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจร อบจ.ระยอง และกล่าวว่า สธ.และอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภาคตะวันออก เพื่อผลักดันให้ภาคตะวันออก (ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) มีศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ โดยศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อแห่งนี้สามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยติดเชื้อใน จ.ระยองที่เพิ่มขึ้น และนำมากำจัดด้วยระบบเตาเผาตามหลักวิชาการได้วันละ 3.6 ตัน
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Nationtv.	การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -เสนอข่าว สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำบันได 10 ขั้น สำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย 1. การให้ข้อมูลนมแม่ในเด็กป่วย 2.การกระตุ้นการหลั่งน้ำนมให้มาเร็วและต่อเนื่อง 3.การเก็บรักษาน้ำนม 4.การเคลือบช่องปากด้วยน้ำนมแม่ 5.ให้แม่โอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ 6.การดูดเต้าเปล่า 7.การเปลี่ยนผ่านสู่การดูดนมจากเต้า 8. การวัดปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับ 9.การเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนกลับบ้าน และ 10.มีระบบติดตามดูแลแม่หลังจำหน่ายออกจากรพ.
สำนักข่าวไทย	โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดงานวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ย้ำสถานการณ์ภาวะโรคหัวใจและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก สำหรับประเทศไทย มีการปรับปรุงระบบบริการการช่วยเหลือเพื่อวิกฤตหัวใจ เน้นการช่วยเหลือให้รวดเร็ว สำหรับสัญญาณของโรคหัวใจและหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้แก่ แน่นหน้าอก ปวดร้าวสันหลัง จุกแน่น
มติชน มติชนออนไลน์ Workpointnews	โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ติดตามสถานการณ์ไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะระบาดในภูมิภาคอาเซียน แต่จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ทำให้สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยชะลอตัวและสามารถควบคุมได้ -เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สจ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.ลำปางพบเกิดโรคไข้เลือดออกทุกอำเภอ ผู้ป่วยทั้งจังหวัด 518 ราย สูงกว่าปีก่อน 2 เท่า โดยเฉพาะ อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ 15-24 ปี ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด คือ ประชาชนบางพื้นที่ยังขาดความตระหนักในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอสม. ประกาศเตือนประชาชนทุกหลังคาเรือนร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชน เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่วนเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ออกตรวจตามหมู่บ้าน แหล่งชุมชนซ้ำ ให้ความรู้ใช้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย
มติชน มติชนออนไลน์	-เสนอข่าว โรคไข้เลือดออกระบาดอย่างหนักในบังคลาเทศ ตั้งแต่ ม.ค. พบผู้ป่วยเกือบ 30,000 คน และเสียชีวิต 23 คน
มติชน	อุบัติเหตุทางถนน -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาว ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุทางถนน แนะนำ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัย 1.เตรียมรถให้พร้อม 2.ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง 3.ขณะหมอกกลงจัดให้เปิดไฟต่ำหรือไฟตัดหมอกและลดความเร็ว 4.ไม่ขับแข่งหรือเปลี่ยนช่องทางการจราจรอย่างกะทันหัน 5.ไม่ขับคร่อมช่องทางหรือขับชิดด้านใดของถนนมากเกินไป 6.กรณีเกิดฝัาเกาะกระเจกให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าหรือเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศ และปรับกระจกเงาลเล็กน้อย และ 7.หากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีและสภาพถนนลื่นกว่าปกติ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตรวจจอตรถในที่ปลอดภัย รองนกว่าทัศนวิสัยดีขึ้นค่อยขับรดต่อ
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	สรรพคุณดอกมะลิ -เสนอข่าว นพ.สรรพพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ ดอกมะลิมีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ บำรุงหัวใจ เป็นส่วนประกอบในตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติหลายตำรับ โดยเฉพาะยาหอมเทพจิตร แก้ววงเวียน หน้ามืด คลื่นไส้อาเจียน และช่วยให้ผ่อนคลาย แต่มีข้อควรระวังการใช้ยาในผู้ที่แพ้เกสรดอกไม้ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต
เดลินิวส์ news1005	ภาวะสุขภาพจิตคนไทย -เสนอข่าว พญ.กรองกาญจน์ แก้วชัง รองผอ.ด้านการแพทย์ และประธานที่มนำทางคลินิก รพ.จิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์ ระบุว่า เรื่องเศรษฐกิจเป็น 1 ในสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ร้ายแรงที่สุดคือการฆ่าตัวตาย แนววิธีสร้างความสุข 5 ประการ คือ 1.ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ 2.ปรับความคิดที่กำหนดความสุขว่ามีเงินน้อยไม่ได้หมายถึงมีความสุขน้อยเสมอไป 3.จัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยจัดเวลาทำกิจกรรมที่มีความสุขง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันให้ตัวเอง 4.ใช้วิธีการปรับใจ ทำใจให้รู้สึกว่าการเป็นหนี้สิน เป็นเรื่องทำหาย และอย่ากลัวความลำบากเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายคือการปลดหนี้ในที่สุด และ 5.ดูแลสุขภาพในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความมั่นคง มีความรัก ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ผู้จัดการออนไลน์	ฉีดวัคซีนโรคโปลิโอ -เสนอข่าว สสอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี สั่งการให้ จนท.รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา เร่งฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอให้แก่เด็กไทยอายุตั้งแต่แรกเกิด - 7 ขวบ และกลุ่มเด็กที่ยังไม่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี หลังมีข้อมูลกำลังระบาดที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยสธ.กำหนดให้จัดการรณรงค์หยุดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทุกพื้นที่ในประเทศไทยครั้งแรกวันที่ 8 ส.ค. และครั้งที่ 2 วันที่ 9 ก.ย.
มติชน	หมอกควันไฟป่า -เสนอข่าว สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุทุ่งบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ยังไม่สามารถควบคุมได้ ควันไฟถูกลมพัดกระจายปกคลุม 6 อำเภอ ได้แก่ ควนเนียง สิงหนคร รัตภูมิ บางกล่ำ หาดใหญ่ และ เมืองสงขลา เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศใน ต.ควนโส พบปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนั้น ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
ข่าวสด	ตรวจเยี่ยมรพ.เฉลิมพระเกียรติฯ -เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธาน กก.มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพ รพ.เบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษณ์ ซึ่งมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุนงบ 3,620,000 บาท จะสร้างเสร็จในปี2563
ไทยรัฐ	เตือนอันตรายยาลดน้ำหนัก -เสนอข่าว นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่โฆษณาบนสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะโฆษณาเกินจริง และมักใส่ยาเฟนิเทอร์มิน ลดความอยากอาหาร ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต หากเกิดภาวะน้ำหนักเกิน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นการออกกำลังกายให้มากยิ่งขึ้น
ผู้จัดการสุดสัปดาห์	ยาคุมกำเนิดกับโรคซึมเศร้า -เสนอข่าว นักวิจัย ม.โคเปนเฮเกน เปิดเผยผลการศึกษาผู้หญิงเดนมาร์กอายุ 15 - 34 ปี พบว่า ผู้หญิงมากกว่า 30% ที่กินยาคุมกำเนิดมีอาการโรคซึมเศร้า และกลุ่มวัยรุ่นถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดในการกินยาคุมกำเนิดและมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูง และพบว่า การคุมกำเนิดด้วยวิธีควบคุมฮอร์โมน เช่น ยาคุมกำเนิดแบบฝัง และห่วงสอดช่องคลอด มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าการกินยาคุมกำเนิด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch